



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 12 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,656 ราย ติดเชื้อสะสม 345,027 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,687 ราย หายป่วยสะสม 251,658 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย เสียชีวิตสะสม 2,791 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 188,026,648 ราย เสียชีวิต 4,055,253 ราย รักษาหาย 171,974,116 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ สหรัฐฯ บ.ไฟเซอร์เตรียมหารือ สธ. ถึงความจำเป็นของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุดจากสายพันธุ์เดลตาแพร่อย่างรวดเร็วในนครซิดนีย์ แม้อยู่ระหว่างการล็อกดาวน์ **แอฟริกาใต้** ขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ระดับ 4 ออกไปอีก 14 วัน **ศรีลังกา** รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีนชุดใหม่ **อินเดีย** ฉีดวัคซีนในเมืองหลวงครบโดสกว่า 90% แล้ว **ญี่ปุ่น** เตรียมรับสมัครทำพาสปอร์ตวัคซีนเริ่ม 26 ก.ค. ในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนครบโดสสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ **จีน** เตรียมจัดส่งวัคซีน 500 ล้านโดสให้กับอีกกว่า 100 ประเทศ คิดเป็น 1 ใน 6 ของกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั่วโลกในปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวสด, ผจก., bangkokbiznews, tnnthailand, js100, topnews, infoquest, thansettakij, acnews) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบการควบคุมโรคโควิด 19 คือ 1.การฉีดวัคซีน Booster dose แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า ห่างจากเข็ม 2 นาน 3-4 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันให้สูง/เร็วที่สุดในเดือน ก.ค.นี้ อาจเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกาหรือไฟเซอร์ 2.ให้ฉีดวัคซีนสลับชนิด เข็ม 1 เป็นซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นแอสตราเซนเนกา ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้า 3.อนุญาตให้สถานพยาบาลและหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจ RT-PCR ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และระยะต่อไปจะอนุญาตให้ประชาชนตรวจเองได้ที่บ้าน และ 4.แนวทางการแยกกันที่บ้านและการแยกกันในชุมชน โดยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย พร้อมมอบให้คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม.ไปปฏิบัติต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานรับมอบวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา จากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และนายนาชิตะ คาซุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยวัคซีนดังกล่าวมีการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อ 29 มิ.ย. 2564 และจัดส่งถึงไทยเมื่อ 9 ก.ค. 2564 จำนวน 1,053,090 โดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สปริงนิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, sanook, isaranews, thebangkokinsight, newtv, kapook

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ กรรมการแพทยสภา เผย รพ.เอกชนร่วมกับองค์กรใหญ่ของรัฐบาลเตรียมนำเข้าวัคซีน mRNA ในเดือน ก.ค.นี้ ด้าน นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ระบุจะซื้อวัคซีนอีก 2 ยี่ห้อ คือ ไบออนเทคของเยอรมัน เป็นชนิด mRNA และโนวาแวกซ์ของอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะผ่าน FDA สหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เปิดเผยว่า อว. เปิดจุดฉีดวัคซีนในกทม.และปริมณฑล 11 จุด ล่าสุดฉีดสะสมแล้ว 443,957 คน ไม่พบว่าผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรง

2.ชุดตรวจ antigen test kit

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท., thaipbs, workpointtoday, acnews, infoquest) ทวีตช่อง 3, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า อย.จะนำชุดตรวจ Antigen Test Kit มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการรอตรวจหาเชื้อโควิดเป็นจำนวนมาก โดยระยะแรกจะใช้ในรพ. หรือคลินิกต่างๆ และคาดว่าจะส่งมอบให้หน่วยงานในร้านขายยา

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การใช้ Antigen Test Kit ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นผู้ตรวจให้เท่านั้น อย.อยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาวางขายตามร้านขายยาที่มีเภสัชกร คาดอนุมัติสัปดาห์หน้าให้ประชาชนซื้อไปตรวจเองได้ หลังจากนั้น จะกำหนดให้ประชาชนที่เสี่ยงติดโควิด 19 สามารถขอรับชุดตรวจตามสถานพยาบาลต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ย้ำว่าขณะนี้ไม่สามารถซื้อชุดตรวจผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการแพทย์

ที่อย.ต้องอนุญาตก่อน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. จะทยอยส่งมอบวัคซีนไปยังจุดฉีดทั่วประเทศอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ล้านโดส ทั้งนี้ การระบาดในกทม.ยังมีอัตราสูง ดังนั้นในช่วง 2 สัปดาห์นี้จะเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง เพื่อลดการป่วยหนักและลดการเสียชีวิต

-นพ.โดเมนทร์ ทิวทอง รอง ผอ.สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ กทม. และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดทำแนวทางการค้นหาเชิงรุกในเขตกทม. กว่า 200 พื้นที่ ในช่วงล็อกดาวน์อย่างน้อย 14 วัน โดย CCR Team จะมีหน่วยบริการรวม 188 ทีม แต่ละทีมมีสมาชิก 8-10 คน ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าทีม เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากเขตกทม. หรือทหาร เพื่อประสานการลงพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ thaipbs

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผย ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุญาต ให้ผลิต/นำเข้าจาก ออย. มีทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยที่ประชุม EOC สธ. กำลังพิจารณาการปลดล็อกให้ประชาชนซื้อมาตรวจเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, INN, mcof

-น.ส.ธนิภานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เผย Rapid Antigen Test เหมาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์ เพื่อทราบผลเบื้องต้น ลดการแออัด ลดการเดินทาง ช่วยแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวและชุมชนได้เร็วขึ้น หากผลเป็นบวกจึงส่งตรวจซ้ำด้วย RT-PCR แก้ปัญหาหลายรพ.ปฏิเสธการตรวจ และจุดคัดกรองรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของกทม. มีจำกัด โดยวันนี้ สธ.ปลดล็อกการใช้ Rapid Antigen Test ซึ่งออย.รับรองแล้ว 24 บริษัท ต่อไปประชาชนหาซื้อได้ตามร้านขายยาและคลินิก ราคาชุดละประมาณ 300-400 บาท และจะดียิ่งขึ้นหากรัฐแจกฟรีแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงและกลุ่มเปราะบาง ช่วยลดภาระของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, mcof

-นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และกรรมการ สปสช. เผย ขณะนี้เกิดความสับสนว่ารัฐบาลจะแจก Rapid antigen test ฟรี หรือต้องซื้อ โดยหลักการต้องแจกฟรีแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงจะทำให้ควบคุมโรคง่ายขึ้น โดยชุดตรวจที่เป็นของรัฐต้องระบุว่าห้ามขาย ส่วนคนที่กำลังซื้อได้ รัฐต้องควบคุมมาตรฐานและราคาด้วย โดยวันที่ 14 ก.ค. อนุกรรมการจัดหา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สปสช. จะประชุมเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจให้เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, mcof, thaipbs, INN, bbc, thestandard, thailandplus)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย Rapid Antigen Test มีการใช้อยู่แล้วในรพ.เฉพาะกรณีฉุกเฉิน แต่มีข้อจำกัดเรื่องความแม่นยำต่ำจึงไม่ได้นำมาใช้ แต่ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง หากจะรอผลการติดเชื้อ 1-2 วัน อาจจะทำให้การควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ สธ.จึงหารือกับคณะผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนการนำ Rapid Antigen Test ที่มีมาตรฐานมาใช้และจะอนุญาตให้ประชาชนนำมาใช้ได้ โดยกลุ่มที่ผลลบ สธ.แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจาก 5-7 วัน ส่วนกลุ่มที่ผลบวก ให้ติดต่อ 1330 เพื่อนำไปตรวจ RT-PCR และเข้าสู่กระบวนการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายอริย์ชัชชาติอารยะพงศ์ พรรคกล้า กล่าวว่า ขณะนี้การออกนอกบ้านคือมีความเสี่ยง ดังนั้น การประเมินตัวเองด้วยชุดตรวจได้เป็นระยะจึงมีความสำคัญ อยากให้ใช้แนวทางแบบอังกฤษ คือ มีชุดตรวจฟรีให้ประชาชนตรวจได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง สธ.ควรจัดซื้อ Rapid Antigen Test Kit แจกจ่ายไปยังศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิและร้านขายยาชุมชน เน้นให้ฟรีในพื้นที่สีแดงเข้ม ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจราคาถูก

3.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย ข้อมูลจากกรมการแพทย์พบประชาชนยังต้องการเตียงสูงมาก จึงมีการหารือเรื่อง home isolation หรือ community isolation และสงวนเตียงไว้รองรับผู้ป่วยสีเหลืองและแดง โดยระดับชุมชนจะมีการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ ค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ปรับวิธีการให้ครอบครัวการตรวจหาเชื้อมากขึ้น หากพบผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวจะให้แยกกักที่บ้าน แต่หากติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจะให้อยู่ในสถานที่พักคอยในชุมชนหรือรพ.สนามชุมชน โดยทีมจะติดตามผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อจะให้กักกันที่บ้าน

4.บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.สมุทรสาคร ยืนยัน นายพิเชษฐ์ สหกิจ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สวนหลวง ที่ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตนั้น ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะเป็นภูมิแพ้และหอบหืด เคยมีประวัติแพ้ยา ระบุ พร้อมเยียวยาครอบครัว

5.บริการตรวจโควิดผู้ประกันตน และ ปชช.ทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจโควิด 19 เชิงรุกผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39, 40 และประชาชนทั่วไป ตามโครงการแรงงาน...เราสู้ด้วยกัน ว่า วันแรกในเบื้องต้นยังไม่พบปัญหา ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด

6.สร.งคให้สื่อเข้าพื้นที่หลังพบสื่อมวลชนติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-สร.งค. แจ้งข้อความผ่านกรู๊ปไลน์สื่อข่าวประจำ สร. ระบุ เมื่อ 5 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุมการบูร สป.สร. มีสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวติดเชื้อโควิด 1 ราย ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยเข้าข่ายโรคโควิด 19 ขอให้ทำการตรวจหาเชื้อและพบแพทย์

7.เตรียมเรียกผู้จัดประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ให้ข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-จากกรณีเวทีประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยจนเกิดการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มนางงามและพี่เลี้ยงหลายคน ด้าน พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เตรียมเรียกผู้จัดงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าสอบสวน โดยแม้ผู้จัดการประกวดจะขออนุญาตการจัดงาน แต่ไม่มีการดำเนินการตามคำสั่งที่เจ้าหน้าที่กำหนดเกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.ความคุมโรค

8.อ้างซื้อสถาบันวัคซีนฯ หลอกให้จองวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : Line

-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แจ้งเตือนกรณีมีมีฉลากซีพีส่งอีเมลหลอกให้จองวัคซีนโควิด 19 โดยใช้ชื่อ “สถาบันวัคซีนแห่งประเทศไทย” ซึ่งคล้ายกับชื่อทางการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และดัดแปลงโลโก้ให้ดูคล้าย อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลเด็ดขาด หากทราบเบาะแสให้แจ้งสถาบันฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

9. ข่าวปลอม ผลิตภัณฑ์ CO-U1 รักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อย. ชี้แจงประเด็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 รักษาโรคโควิด 19 และเพิ่มภูมิคุ้มกัน เป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ CO-U1 ตราหมอเส็ง (ผสมกระชาย) ไม่มีการยื่นข้อมูลการศึกษาประสิทธิผลในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและรักษาโรคโควิด 19

10.การติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokinsight

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การระบาดระลอก เม.ย.-10 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 880 ราย ในจำนวนนี้ 19.7% ไม่มีประวัติรับวัคซีน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 54% เป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล รองลงมาคือ บุคลากรอื่นๆ 28% แพทย์/ทันตแพทย์ 7% และแม่บ้าน 6% มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต 7 ราย โดยไม่ได้รับวัคซีน 5 ราย ได้รับวัคซีนซิโนแวคไม่ครบ 1 ราย และได้รับวัคซีนซิโนแวคครบโดสอีก 1 ราย

-สถานทูตจีนในศรีลังกา โพสต์ทวิตเตอร์ตำหนิสำนักข่าวรอยเตอร์ที่รายงานอ้าง สธ.ไทย ว่า มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กว่า 600 คน ติดเชื้อโควิดแม้ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบแล้ว อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ควรนำเสนออัตราประสิทธิภาพที่แท้จริงของวัคซีนซิโนแวค โดยจีนเทียบข้อมูลว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ไทย 677,348 คน ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส แต่ติดโควิด 618 คน แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโรค 99.90% และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยรุนแรง 99.99%

11.คลังเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv, bangkokinsight, tnnthailand

-พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, changmainews, ch7, topnews, thebangkokinsight)

-ศบค. เผย พบคลังเตอร์โควิดในต่างจังหวัด 7 คลังเตอร์ ได้แก่ **ชลบุรี** ตลาดสดรัตนากร อ.ศรีราชา ติดเชื้อ 29 ราย **ปทุมธานี** บริษัทผลิตอุปกรณ์แก๊ส อ.ลำลูกกา ติดเชื้อ 13 ราย **สุราษฎร์ธานี** รพ.เอกชน อ.เมือง ติดเชื้อ 7 ราย **นครศรีธรรมราช** ร้านอาหาร อ.เมือง ติดเชื้อ 12 ราย **กาญจนบุรี** ตลาดสายหยุด อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อ 7 ราย **ปราจีนบุรี** บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ.เมือง ติดเชื้อ 22 ราย และ **ตาก** บริษัทหิปปิง อ.แม่สอด ติดเชื้อ 7 ราย **ภูเก็ต** ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ

12.แนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ระบุ การระบาดรอบนี้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและแพร่สู่คนในครอบครัว

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

หลายคน การล็อกดาวน์ ขอให้ WFH งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ห้ามคนรวมกลุ่มกัน ไม่แน่ใจว่าจะประสบผลสำเร็จเหมือน การล็อกดาวน์ครั้งแรก ดังนั้น วัคซีนเป็นทางออกเดียวที่จะหยุดการแพร่ระบาดได้ รัฐต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด รับผิดชอบ ให้กับคนสูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคให้มากที่สุด และเคร่งมาตรการส่วนบุคคลตลอดเวลา

13. คลินิกฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-คลินิกแห่งหนึ่งใน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระบุ มีวัคซีนโมเดอร์นาให้บริการราคาเข็มละ 1,500 บาท โดย ต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนไปรับวัคซีน มีผู้โอนเงินไป 6,000 บาท เพื่อฉีดครอบครัว 4 คน พบว่าคลินิกดังกล่าวเป็นคลินิกการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ วัคซีนบรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมฉีด ไม่มีการวัดความดัน เมื่อฉีดเสร็จได้รับใบรับรองฉีดวัคซีนโม เดอร์นา นำเข้าจากสหรัฐฯ เตือนว่าอย่าหลงเชื่อ ควรศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, INN) ทีวีช่อง 3, 9, Thaipbs, TNN, ไทยรัฐทีวี

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจหาสายพันธุ์การระบาดของโควิด 19 ในไทย โดยตรวจสอบไปกว่า 15,000 ตัวอย่าง พบว่า ขณะนี้แม้ส่วนใหญ่จะยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา แต่พบสายพันธุ์เดลตา 46% คาดว่า ไม่นานจะค่อยกระจายเพิ่มสัดส่วนและเข้ามาแทนที่อัลฟา โดยสายพันธุ์เดลตาขณะนี้พบมากสุดในแถบอีสาน อุดรธานี และ นครสวรรค์ จังหวัดละ 40 คน รongลมา ชลบุรี 32 คน ส่วนสายพันธุ์เบตาจะพบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ แต่พบผู้ป่วยรายหนึ่งใน จ.บึงกาฬ มีประวัติเดินทางกลับมาจากไต้หวัน แต่ตรวจหาสายพันธุ์และเทียบกับไต้หวันไม่พบ และเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ไม่ พบเช่นกัน จึงต้องมีการสอบสวนโรคต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, INN กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, js100, tnn, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 สธ.ให้ความสำคัญกับการ ฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง โดยก่อนเข้ารับบริการควรเตรียมตัวให้พร้อม 1.พักผ่อนให้เพียงพอ 2.กินอาหารและยาให้ เรียบร้อย 3.วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี. งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4. ให้ญาติหรือลูกหลานไปด้วยอย่างน้อย 1 คน 5.นำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วยและยาที่กินประจำไปด้วย 6.ฉีดแขนข้างที่ ไม่ค่อยถนัดและหลังฉีดสองวันงดใช้แขนข้างที่ฉีด ไม่เกร็งและยกของหนัก 7.ฉีดวัคซีนโควิดห่างจากวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน 8.กรณีกินยาละลายลิ่มเลือด ให้กินยาตามปกติ แต่หลังฉีดให้กดนั่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที และ 9. ควรศึกษาและทำความเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนอาจเกิดอาการข้างเคียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย จากการรายงานของกรมควบคุมโรค พบว่าในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ การจัดงานวันเกิด ไม่มีการสวม หน้ากากอนามัย มีการสูบบุหรี่รวมเดียวกัน มีการรวมกลุ่มกันเป็น 100 คน ซึ่งแม้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด แต่ต้องมีความระมัดระวัง และแม้ว่าอยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, เดลินิวส์, mcot, thailandplus, ch7)

-นายวัชร กระแสร์ฉัตร นอภ.บางปะอิน กล่าวถึงกรณีพนักงานโรงงานผลิตชุดชั้นใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา มีอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม 31 ราย ถูกนำส่งรพ.บางปะอิน ว่า สาเหตุเกิดจากโรงงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโค วิด 19 ในพื้นที่สายการผลิตในสัดส่วนที่เข้มข้นเกินกำหนด ซึ่งเป็นห้องแอร์ อากาศไม่หมุนเวียน และพนักงานใส่หน้ากากอนามัย ทำงานตลอดเวลา ทำให้บางคนหน้ามืดเป็นลม หลังเกิดเหตุได้สั่งหยุดงานทันที ให้พนักงานทั้งหมดกลับที่พัก และเปิดพื้นที่ ระบายอากาศ ส่วนพนักงาน 31 คนที่ถูกนำส่งรพ.ให้เฝ้าระวังอาการและตรวจสอบผลข้างเคียงต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับคำชี้แจงจาก อภ.เรื่องการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้กับรพ.เอกชน ว่า คิดจากราคาวัคซีนที่ได้รับจาก บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตัวแทนผู้ผลิต นำมารวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มและ ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เช่น ค่าเก็บรักษา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคล โดยไม่ได้บวกกำไรหรือภาษีนำเข้า ซึ่งกรมศุลกากร ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าวัคซีนโควิดจนถึง มี.ค. 2565 เก็บเพียงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากผู้นำเข้าและสามารถขอคืนหรือนำไป หักออกจากภาษีขายได้ ดังนั้น หากนำเข้ามาขายต่อโดยไม่คิดกำไร บริษัทผู้นำเข้าสามารถขอคืน VAT ได้ทั้งหมด แต่หากมีการ ขายทำกำไรจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนต่างกำไรที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนในพื้นที่ กทม. ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งสวนทางกับนโยบายการปูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือสีแดงเข้ม ว่า ขณะนี้การฉีดวัคซีนกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ไม่ได้มีการเลื่อนฉีดวัคซีน</p> <p>-เขตจตุจักร จัด 2 ศูนย์พักคอยส่งต่อ รับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวเข้าระบบประเมิน</p> <p>-มูลนิธิแพทย์ตำรวจ ส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้รพ.ตำรวจ 3,500 โดส กระจายฉีดให้กลุ่มพระภิกษุและสามเณร รวมถึงผู้ให้บริการรถสาธารณะ และประชาชนทั่วไป</p> <p>-ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เร่งเปิดรพ.สนามดูแลประชาชน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การพัฒนาระบบสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, thailandplus)</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมนิเทศการเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ พร้อมมอบนโยบายการเสริมสร้างวัคซีนใจ ควบคู่ไปกับการกระจายวัคซีนทางกาย เพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งทำให้คนไทยเกิดความเครียดสะสม วิตกกังวล ซึมเศร้า เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ฯลฯ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้ โดยใช้มาตรการในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชน ได้แก่ 1.สร้างความรู้สึกลดภัยในชุมชน 2.สร้างความรู้สึกสงบในชุมชน 3.สร้างความหวังในชุมชน และ 4. สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในชุมชน</p>	-